

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: **117**/HĐND-VP

Thành phố Lai Châu, ngày **16** tháng 02 năm 2024

V/v báo cáo kết quả thực hiện
nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau
giám sát

Kính gửi:

- Các Ban của HĐND thành phố;
- Các Tổ đại biểu HĐND thành phố;
- Các đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố.

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các Ban của HĐND thành phố, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố:

1. Thực hiện nghiêm túc, chủ động theo dõi, kịp thời đôn đốc các cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND theo đúng quy định tại Điều 25, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND năm 2023, cụ thể:

(1). Kết luận số 70/KL-HĐND ngày 18/5/2023 của Thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn dự phòng ngân sách năm 2021, 2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu.

(2). Báo cáo số 135/BC-HĐND ngày 27/3/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ đất trồng lúa; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 và việc triển khai, thực hiện các mô hình khuyến nông, khuyến lâm từ năm 2020 đến năm 2022.

(3). Báo cáo số 137/BC-HĐND ngày 14/4/2023 của Ban Pháp chế HĐND thành phố về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân đăng ký, quản lý cư trú của công dân trên địa bàn thành phố Lai Châu từ năm 2021 đến thời điểm giám sát.

(Theo mẫu báo cáo gửi kèm)

Lưu ý: Báo cáo phải đầy đủ, xác định rõ những nội dung đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện, chưa thực hiện hoặc thực hiện không đúng yêu cầu (nếu có).

- Báo cáo của các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND gửi về Thường trực HĐND thành phố trước **ngày 28/3/2024** (qua Đ/c Nguyễn Thị Hương – Công chức Văn phòng HĐND-UBND thành phố) để tổng hợp.

3. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát, báo cáo Thường trực HĐND đảm bảo thời gian theo đúng quy định.

Căn cứ nội dung công văn, yêu cầu các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND thành phố, Văn phòng HĐND-UBND thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

**K/ T CHỦ TỊCH
PHO CHỦ TỊCH**



Dặng Việt Hương

HĐND THÀNH PHỐ LAI CHÂU
BAN/TỔ ĐẠI BIỂU/ĐẠI BIỂU HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát
của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
(Kèm theo Công văn số 117 /HĐND-VP ngày 16 /02/2024 của Thường trực HĐND thành phố)

STT	Tên nghị quyết, kết luận, báo cáo giám sát	Nội dung kiến nghị giám sát	Kết quả thực hiện kiến nghị (Thực hiện đúng/chưa đúng/chưa thực hiện yêu cầu trong nghị quyết, kết luận, báo cáo giám sát)
1	Kết luận số 70/KL-HĐND ngày 18/5/2023 của Thường trực HĐND thành phố về	1. Ủy ban nhân dân thành phố - Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật để tham mưu, tổ chức thực hiện các dự án, các nguồn vốn, kinh phí đầu tư đúng theo quy định pháp luật; tránh việc tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định những nội dung chưa đảm bảo quy định của pháp luật. - Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo bố trí và sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn dự phòng ngân sách đúng quy định; bố trí sử dụng	



<p>Kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn dự phòng ngân sách năm 2021, 2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu.</p>	<p>hợp lý, hiệu quả các nguồn vốn, kinh phí đầu tư; quan tâm bố trí số tăng thu tiền sử dụng đất để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch và giải quyết các kiến nghị cử tri cấp thiết liên quan đến đời sống, sự an toàn của Nhân dân.</p> <p>- Nguồn thu tiền sử dụng đất cần phải làm rõ trích tỷ lệ 10% để bố trí kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quy hoạch sử dụng đất và công tác kiểm kê đất đai...; số còn lại để xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ khác theo quy định.</p> <p>- Số tăng thu 30% không bao gồm thu tiền sử dụng đất, số tiết kiệm chi hằng năm trình Thường trực HĐND theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, hạn chế việc tổ chức kỳ họp chuyên đề chưa cần thiết.</p>	
<p>2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố</p> <p>- Nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, kế hoạch và đầu tư; tham mưu bố trí, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn dự phòng ngân sách đảm bảo đúng theo Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tránh việc tham mưu bố trí, sử dụng chưa đúng các nguồn vốn, nguồn kinh phí đầu tư thực hiện các công trình/dự án sử dụng nguồn ngân sách của thành phố.</p>		

	<p>- Tham mưu, tổ chức thực hiện đúng quy định khoản 2, Điều 59, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 trong việc trình Thường trực HĐND thành phố quyết định phương án sử dụng số tăng thu tỷ lệ 30% không kê thu tiền sử dụng đất và số tiết kiệm chi ngân sách đảm bảo quy định.</p>	
	<p>- Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn dự phòng ngân sách đảm bảo tỷ lệ từ 2-4% theo quy định tại Điều 10, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.</p>	
	<p>Ủy ban nhân dân, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện các kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận này về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 20/3/2024.</p>	
	<p>I. Đối với Phòng Kinh tế</p> <p>1. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 07/NQ-HĐND tỉnh đảm bảo phát huy hiệu quả.</p>	
<p>Báo cáo số 135/BC-HĐND ngày 27/03/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số</p>	<p>2. Tham mưu thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ các giống cây trồng, vật nuôi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; phối hợp với Trung tâm DVNN đề xuất, lựa chọn đưa những giống mới có năng suất, chất lượng vào trồng thực nghiệm.</p> <p>3. Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng hóa hàng năm, trong đó các nội dung bám sát theo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và Đề án đã</p>	
2		

(HỌ TÊN VÀ CHỨC VỤ)

<p>29/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ đất trồng lúa; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 và việc triển khai, thực hiện các mô hình khuyến nông, khuyến lâm từ năm 2020 đến năm 2022.</p>	<p>duyet đề triển khai, thực hiện đảm bảo yêu cầu.</p> <p>4. Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ theo nội dung liên kết sản xuất, chương trình OCOP, tham mưu và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn.</p> <p>5. Tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh cao, ... tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa.</p> <p>6. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc nêu trong báo cáo giám sát, gửi báo cáo kết quả khắc phục về Ban Kinh tế - Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023</p> <p>* Đối với UBND các xã, phường có triển khai hỗ trợ dự án, mô hình</p> <p>Đề nghị UBND các xã, phường nơi được thụ hưởng từ việc thực hiện các dự án, mô hình tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân, đặc biệt đối với các hộ được lựa chọn, hỗ trợ thực hiện mô hình, dự án làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích cây trồng (nhất là cây chè) đã được hỗ trợ, tuyệt đối không tự ý phá, hủy diện tích cây trồng, mô hình đã được hỗ trợ, tăng cường bảo vệ, chăm sóc quản lý không để người, gia súc phá hoại.</p> <p>Khi phát hiện dự án, mô hình triển khai tại địa phương có nguy cơ bị phá hoại, bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khí hậu, bị người dân tự ý chuyển đổi phương thức canh tác, cần kịp thời thông báo đến các cơ quan chuyên môn có liên quan để kịp thời giải quyết.</p>
---	--

	<p align="center">II. Đối với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp</p>
	<p>1. Trong quá trình tổ chức, thực hiện các các mô hình khuyến nông và tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật cần kịp thời, đảm bảo thời gian, thời vụ; lựa chọn đối tượng phù hợp với những nội dung tập huấn để đảm bảo hiệu quả thiết thực.</p> <p>2. Tiếp tục tham mưu, đề xuất cho UBND thành phố thí điểm, thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi mới để làm cơ sở phát triển nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.</p>
	<p>3. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi để khoanh vùng xử lý không để lây lan dịch bệnh trên diện rộng.</p>
	<p>4. Khảo sát, đánh giá các điều kiện cơ bản đáp ứng việc triển khai mô hình khuyến nông, khuyến lâm kịp thời, hiệu quả.</p>
	<p>5. Tổ chức cam kết chặt chẽ giữa chủ đầu tư và người dân khi thực hiện dự án, mô hình.</p>
	<p>6. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình giai đoạn 2020-2022, gửi báo cáo kết quả khắc phục về Ban Kinh tế - Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023.</p>
	<p>* Đối với UBND các xã, phường có triển khai hỗ trợ dự án, mô hình</p>
	<p>Đề nghị UBND các xã, phường nơi được thụ hưởng từ việc thực hiện các dự án, mô hình tăng cường công tác phối hợp,</p>

	<p>tuyên truyền, vận động Nhân dân, đặc biệt đối với các hộ được lựa chọn, hỗ trợ thực hiện mô hình, dự án làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích cây trồng đã được hỗ trợ, tuyệt đối không tự ý phá, hủy diện tích cây trồng, mô hình, dự án đã được hỗ trợ, tăng cường bảo vệ, chăm sóc quản lý không để người, gia súc phá hoại.</p> <p>Khi phát hiện dự án, mô hình triển khai tại địa phương có nguy cơ bị phá hoại, bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khí hậu, người dân tự ý chuyển đổi phương thức canh tác, cần kịp thời thông báo đến các cơ quan chuyên môn có liên quan để kịp thời giải quyết.</p>	
<p>3</p> <p>Báo cáo số 137/BC-HDND ngày 14/4/2023 của Ban Pháp chế HDND thành phố về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân đăng ký, quản lý cư trú của công dân trên địa bàn thành phố Lai Châu từ năm 2021 đến thời điểm giám sát.</p>	<p>1. Đối với Công an thành phố</p> <p>Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Luật căn cước công dân và Luật cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn trên địa bàn thành phố.</p> <p>Làm tốt công tác tham mưu cho thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung thực hiện quyết liệt trong thực hiện việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử đảm bảo theo kế hoạch đề ra.</p> <p>Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.</p> <p>Chủ động phối hợp với UBND các xã, phường, tổ dân phố, bản trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân làm căn</p>	

	<p>cước công dân, cấp định danh điện tử để hoàn thành đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.</p> <p>Chỉ đạo Công an các xã, phường thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn đảm bảo theo quy định của Luật cư trú và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.</p> <p>2. Đối với Công an các xã, phường</p> <p>Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật căn cước công dân và Luật cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn trên địa bàn thành phố.</p> <p>Tiếp tục tham mưu cho UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị phối hợp với tổ chức đoàn thể tích cực tham gia trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm căn cước công dân và định danh điện tử.</p> <p>Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú của nhân dân địa bàn đảm bảo theo quy định của Luật cư trú.</p> <p>Thực hiện 100% thủ tục trên hệ thống dịch vụ công trong việc đăng ký, quản lý cư trú của công dân theo quy định.</p> <p>Có các giải pháp để trong quá trình thu thập làm sạch thông tin, đến từng nhà, rà từng người, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, tổ dân phố, bản và qua nhiều kênh thu thập làm sạch, đúng dữ liệu theo đúng tiến độ.</p>
--	--



	<p>Công an thành phố Lai Châu và Công an các xã, phường xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả khắc phục và thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát gửi về Ban Pháp chế HDND thành phố trước ngày 15/10/2023.</p>	
--	--	--

TM. TỔ ĐẠI BIỂU

Nơi nhận:

- Thường trực HDND thành phố (b/c);
- Văn phòng HDND-UBND thành phố;
- Lưu: TDB.

